
 

เรื่องเสร็จที่ ๒๙๑/๒๕๓๖ 

 

บนัทึก 
เรื่อง  การต่ออายุสญัญาของโครงการที่มีอยู่ก่อนวนัที่พระราชบญัญติัว่าดว้ยการให  ้

เอกชนเขา้ร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบ้งัคบั 

   

 

การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กสท.๖๐๓ วต.(ก)/๐๘๒๗ ลงวันที่ 
๑๙  กุ ม ภ าพั น ธ์  ๒ ๕๓ ๖  ถึ งส านั ก งาน คณ ะกรรมก ารกฤษ ฎี ก า  ค วาม ว่ า   ต ามที่
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ได้ให้บริษัทโทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (TAC)  
เข้าร่วมด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่ากับ กสท.ตามสัญญาให้ด าเนินการ
ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ในวงเงินลงทุนจ านวน 
๕,๕๘๗.๗ ล้านบาท โดยมีอายุสัญญา ๑๕ ปี นับจากวันที่เปิดให้บริการ คือ วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๓๔ เป็นต้นไปนั้น  ขณะนี้ปรากฏว่าบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
และวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึง กสท.ขอต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นเวลา ๗ ปี 
รวมเป็น ๒๒ ปี โดยอ้างว่าบริษัท TAC จ าเป็นต้องระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียนอนัเป็นผลมาจากการที่บริษัท TAC ต้องลงทุนเพิ่มข้ึนเรว็กว่าที่
คาดการณ์ไว้และบริษัท TAC จะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเพิ่ม
สงูขึ้นจากที่ประมาณการไว้เช่นเดียวกนั  ทั้งนี้  การต่ออายุสัญญาออกไปในช่วงปีที่๑๖-๒๒ บริษัท 
TAC มีแผนการลงทุนเพิ่มข้ึนอกีในวงเงินจ านวน ๗๘๑.๔๓ ล้านบาท ด้วย 

กสท.ได้พิจารณาข้อเสนอตลอดจนเหตุผลความจ าเป็นต่างๆ ของบริษัท TAC 

โดยค านึงถึงประโยชน์และผลดีผลเสยีที่ กสท.จะพึงได้รับ ประกอบกับผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัท TAC ที่ผ่านมาแล้ว กสท.เห็นควรต่ออายุสัญญาให้แก่บริษัท TAC โดยมี
เง่ือนไขต่างๆ ตามที่ กสท.ก าหนด และได้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ กสท.พิจารณาในคราว
ประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม๒๕๓๖  คณะกรรมการ กสท.พิจารณาแล้วมีมติ
ให้ กสท.จัดท ารายละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และผลดีผลเสียของการต่ออายุสัญญาคร้ังนี้   
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกสท.มีข้อสงสัยในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการต่ออายุสัญญา
ดังกล่าวจะเข้าข่ายต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ อย่างไร จึงให้ กสท.หารือมายังคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

อนึ่ง ส าหรับประเดน็ปัญหานี้  กสท.มีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัท TAC ได้แจ้ง
ยืนยันกับ กสท.ตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ว่า การต่ออายุสัญญาคร้ังนี้  บริษัท 
TAC จะลงทุนเพิ่มเติมในวงเงินจ านวนเพียง ๗๘๑.๔๓ ล้านบาท ซึ่งไม่เกินวงเงินจ านวน ๑,๐๐๐ 
ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๓๕  และแม้ว่าวงเงินตามสญัญาเดิมจะเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทกต็าม แต่สัญญาเดิมก็
ได้ด าเนินการมาแล้วก่อนที่กฎหมายจะมีผลใช้บังคับ ซึ่งตามหมวด ๕ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๕ 



 ๒ 

กก็ าหนดไว้ว่าโครงการใดซึ่งได้กระท าไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้
เป็นอันใช้ได้ ซึ่งตามข้อเทจ็จริงปรากฏว่าขณะนี้ สัญญาให้ด าเนินการฯ ของบริษัท TAC อยู่ใน
ขั้นตอนการก ากับดูแลและติดตามผลตามหมวด ๔ มาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๔ ซึ่งเป็นขั้นตอน
สุดท้ายแล้ว  ดังนั้น เมื่อวงเงินลงทุนเพิ่มเติมมีจ านวนไม่เกินกว่าวงเงินที่กฎหมายก าหนด และ
สญัญาเดิมกไ็ด้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมายมาจนถึงขั้นตอนสดุท้ายอนัถือว่าใช้ได้แล้ว การต่อ
อายุสัญญาคร้ังนี้ จึงไม่น่าจะอยู่ในข่ายต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อ
หารือดังกล่าว โดยได้ฟังค าชี้ แจงข้อเท็จจริงจากผู้ แทน กสท.  ผู้ แทนกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง)  และผู้แทนกระทรวงคมนาคม (ส านักงานปลัดกระทรวง) แล้ว ข้อเทจ็จริง
ปรากฏว่า  บริษัท TAC ได้ท าสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า กับ 
กสท.เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ อายุสัญญา ๑๕ ปี วงเงินลงทุน ๕,๕๘๗.๗๐ ล้านบาท 
และได้เร่ิมเปิดบริการเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๔ต่อมาบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงประธานกรรมการกสท.เพื่อขอแก้ไขสัญญาฯ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๓๓ และพร้อมกันนี้ ได้ขอขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปเป็นเวลาอีก ๗ ปี โดยประมาณว่า
จะลงทุนในช่วง ๗ ปีดังกล่าวไว้จ านวน ๑,๓๖๗.๖๓ ล้านบาท  แต่ต่อมาบริษัท TAC ได้มีหนังสือ
ลงวันที่๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงผู้ว่าการ กสท.ชี้ แจงว่า วงเงินลงทุน ๑,๓๖๗.๖๓ ล้านบาทที่จะ
ลงทุนใหม่นั้น จะแบ่งการลงทุนออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรกวงเงินลงทุนจ านวน๕๘๖.๑๓ ล้าน
บาท จะเป็นการลงทุนในช่วงของอายุสัญญาเดิม (๑๕ ปี) ส่วนการลงทุนในช่วงที่สองระหว่างปีที่ 
๑๖ - ปีที่ ๒๒ จะใช้เงินลงทุนเพียง ๗๘๑.๔๓ ล้านบาทและต่อมาบริษัท TAC ได้มีหนังสือลง
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๖ ถึง กสท.จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการขอปรับแผนใหม่ โดยในคร้ังนี้ ได้มี
การปรับปรุงไปจากแผนเดิมซึ่งมีอายุสญัญา ๑๕ ปี ภายในวงเงิน ๕,๕๘๗.๗๐ ล้านบาท เป็นแผน
ที่ปรับใหม่มีวงเงินลงทุน ๑๓,๕๖๑.๗๒ ล้านบาท โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรก
มีอายุสัญญา ๑๕ ปี ภายในวงเงิน ๑๒,๗๘๐.๒๒ ล้านบาท  และช่วงที่สองเป็นการต่ออายุสัญญา
ไปจากอายุสัญญาเดิมอีก ๗ ปี ภายในวงเงิน ๗๘๑.๕๐ ล้านบาท  ซึ่งเป็นข้อเสนอที่แตกต่างไป
จากข้อเสนอคร้ังแรกที่มิได้มีการปรับปรุงแผนการลงทุนตามโครงการเดิม  แต่ตามข้อเสนอ
ดังกล่าวได้มีการปรับแผนการลงทุนเดิมเสยีใหม่โดยส่วนหนึ่งได้ปรับให้เป็นไปตามข้อเทจ็จริงที่ได้
ด าเนินการไปแล้วใน ๓ ปีแรกด้วยและตามแผนการลงทุนใหม่ที่ขอต่อสญัญากม็ีการเพิ่มเงินลงทุน
ในช่วง ๗ ปีที่ขอต่ออายุสัญญา จากข้อเสนอเดิมตามหนังสือของบริษัท ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๓๕ และลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เป็นเงิน ๐.๐๗ ล้านบาท  นอกจากนั้น ในส่วนของ
การด าเนินการตามโครงการเดิมที่ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วกป็รากฏว่า กสท.ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ เพื่อติดตาม ก ากบัดูแล และรายงานผลการด าเนินการ 
ฯลฯ   ตามความในหมวด ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการ
ในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว 



 ๓ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) พิจารณาแล้วมี
ความเหน็แตกต่างกนัเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้  

ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า  โดยที่มาตรา ๒๕๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้โดยชัดเจนว่า “โครงการใด
ที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการซึ่งได้กระท าไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้  แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ” 
ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาเหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ ๒ ที่ ว่า “... เนื่องจาก
กฎหมายว่าด้วยการให้สัมปทานหรือให้สิทธิแก่เอกชน หรือการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะก าหนดให้เป็นอ านาจการพิจารณาของบุคคลผู้เดียวหรือหน่วยงานเดียว และ
ในเร่ืองส าคัญจะก าหนดให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรี ท าให้การพิจารณาอาจเป็นไปโดยไม่มี
หลักเกณฑท์ี่แน่นอน ....  ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางการปฏบิัติและใช้บังคับแก่การให้สัมปทานหรือ
การร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพย์สิน
ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการ
ในกิจการของรัฐ ...” แล้ว  จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัตินี้ มุ่งประสงค์ที่จะใช้บังคับแก่โครงการ
ใหม่ที่เกิดขึ้นหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับเท่านั้น  โครงการเก่าที่ได้เร่ิมด าเนินการมาแล้ว
ย่อมต้องด าเนินการไปตามโครงการนั้นๆ ต่อไป 

ส าหรับกรณีนี้ มีการตกลงกันไว้ดังปรากฏตามสัญญาข้อ ๘.๑.๑๓ ว่าข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นเพียงเกณฑ์ขั้นต ่าที่ กสท.ก าหนดให้บริษัท TAC ต้องกระท า เช่น ภายในระยะเวลาที่

 
๑มาตรา ๒๕  โครงการใดที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการซึ่งได้กระท าไปแ ล้วใน

ขั้นตอนใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏบัิติตาม
พระราชบัญญัตินี้  

๒หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือเนื่องจากกฎหมายว่าด้วย
การให้สัมปทานหรือให้สิทธิแก่เอกชน หรือการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะก าหนดให้
เป็นอ านาจการพิจารณาของบุคคลผู้ เดียวหรือหน่วยงานเดียว และในเรื่องส าคัญจะก าหนดให้เป็นอ านาจของ
รัฐมนตรี ท าให้การพิจารณาอาจเป็นไปโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สัมปทานตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม๒๕๑๕ ส่วนใหญ่กฎหมายไม่ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติไว้  
ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติและใช้บังคับแก่การให้สัมปทานหรือการร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการ
ของรัฐโดยเฉพาะโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป สมควรให้มีกฎหมาย ว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

๓ข้อ ๘  การด าเนินงานการจัดต้ังและขยายเครือข่ายและการจัดให้บริการ 

๘.๑ การด าเนินงานการจัดต้ังและขยายเครือข่าย 

๘.๑.๑ บริษัทต้องด าเนินการจัดหาเครื่องและอุปกรณ์เพื่อจัดตั้งและขยายเครือข่ายและ
การให้บริการ ซึ่งบริษัทต้องเสนอแผนการด าเนินงานให้ กสท.พิจารณาให้ความเห็นชอบในแต่ละครั้งก่อนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า ๖๐ วันโดยการด าเนินงานขยายเครือข่ายนี้  บริษัทจะต้องสามารถเปิดให้บริการตาม
ขั้นตอนเป็นระยะๆ ดังนี้  



 ๔ 

ก าหนดจะต้องท าการติดตั้งให้ได้จ านวนกี่เลขหมาย หรือต้องติดตั้งโดยใช้ระบบใด เป็นต้น  ทั้งนี้  
โดยมิได้ก าหนดวงเงินลงทุนหรือก าหนดขอบเขตขั้นสูงของงานที่บริษัท TAC จะต้องกระท าไว้แต่
อย่างใด  ซึ่งการด าเนินการตามข้อ ๘.๑.๑ นี้  ยังต้องด าเนินการภายใต้เง่ือนไขที่ว่าจะมีการแบ่ง
ผลประโยชน์กันตามข้อ ๖๔ และบริษัท TAC มีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดการเกี่ยวกับเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทั้งหมดให้มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการอยู่เสมอ โดยบริษัท TAC ต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นอีกด้วย  ในเร่ืองนี้ เดิมบริษัท TAC เคยเสนอแผนการลงทุนไว้ก่อนมีการท า
สญัญาโดยประมาณการว่าอาจมีการลงทุนเป็นไปตามที่คาดหมายไว้  แต่ต่อมาเมื่อมีการท าสญัญา
และได้ลงมือท างานจริงๆ ไปได้ ๑-๒ ปี กลับปรากฏว่ามีการเปล่ียนแปลงไปจากที่คาดหมายไว้
มาก บริษัท TAC จึงคาดหมายว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มไปจากที่ประมาณการไว้เดิม ซึ่งหากเป็น
เช่นนั้น บริษัท TAC จะต้องเสนอแผนการลงทุนมาใหม่ และในขณะเดียวกันเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงในการด าเนินกจิการจึงต้องมีการขอต่อสญัญาอกีด้วย โดยในการเสนอขอต่อสัญญาดังกล่าว
บริษัท TAC กไ็ด้เสนอให้มีการลดเง่ือนไขที่คุ้มครองให้บริษัทแต่เพียงผู้ เดียวเป็นผู้ด าเนินการ
ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าตามข้อ ๑๓๕ที่ท าไว้เดิมจาก ๑๕ ปี คงเหลือเพียง ๑๐ ปีด้วย  
ดังนั้น การที่บริษัท TAC ได้มีข้อเสนอมาในคร้ังหลังสุดเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๖ จึงเป็น
เพียงการสรุปว่าการลงทุนใน ๑๕ ปี ตามสัญญานั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งการเสนอขอแก้ไขสัญญาและ

 
๘.๑.๑.๑ บริษัทต้องท าการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ชุมสายรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องให้มีขีดความสามารถให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ เลข
หมายภายใน๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสญัญานี้ ...ฯลฯ   

ฯลฯ      ฯลฯ   
๔ข้อ ๖  ผลประโยชน์ตอบแทน 

๖.๑ ภายในก าหนดเวลาให้บริการตามข้อ ๑๓ บริษัทยินยอมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ กสท.ตลอดอายุสัญญาเป็นรายปี คิดเป็นอัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญานี้ ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการให้บริการ  ผลประโยชน์ตอบแทนแต่ละปีที่ กสท.จะได้รับมี
ดังนี้  

ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๔  ร้อยละ ๑๒ 

ปีที่ ๕ ถึงปีที่ ๑๕ ร้อยละ ๒๕ 

ฯลฯ      ฯลฯ   
๖.๒ เพื่อเป็นประกันรายได้ให้กับ กสท. บริษัทยินยอมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่า

ให้แก่ กสท.เป็นรายปีในเวลา ๑๕ ปี รวมเป็นเงินไม่ต ่ากว่า ๔,๑๐๐ ล้านบาท (สี่พันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดย
แบ่งช าระเป็นรายปีตามจ านวนดังต่อไปนี้  

ปีที่ ๑ เป็นเงิน ๒๒.๑๖ ล้านบาท (ยี่สบิสองล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

ฯลฯ      ฯลฯ   
๕ข้อ ๑๓  ระยะเวลาการให้ด าเนินการ 

กสท.อนุญาตให้บริษัทแต่ผู้ เดียวเป็นผู้ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าตาม
เงื่อนไขต่างๆ ของสญัญาฉบับนี้ มีก าหนด ๑๕ ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการ ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ กสท.ทราบเป็น
หนังสอื 

ฯลฯ      ฯลฯ   



 ๕ 

การขอปรับแผนการลงทุนที่บริษัท TAC เสนอมาคร้ังนี้ เป็นการปรับปรุงการลงทุนในโครงการเก่า
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อให้สามารถด าเนินการให้บริการได้ทันกับความต้องการของผู้ ใช้บริการที่
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเรว็เกินจ านวนที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก และมิใช่เป็นการสร้างโครงการใหม่
ขึ้นมาแต่อย่างใด  แม่ข่ายในการให้บริการวิทยุคมนาคมกยั็งเป็นแม่ข่ายเดิมและให้บริการระบบ
เดิม เพียงแต่ขยายวงจรเลขหมายแม่ข่ายเดิมให้มากขึ้นพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่ง
เป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ให้บริษัท TAC ด าเนินการให้บริการอย่าง
เพียงพอแก่ผู้ประสงค์จะใช้บริการ  และโดยการนี้  กสท.กจ็ะได้รับผลประโยชน์จากบริษัท TAC 

เพิ่มข้ึนตามจ านวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มข้ึน 

อนึ่ง ในการพิจารณาเร่ืองนี้ ได้ค านึงถึงข้อเทจ็จริงที่ว่า โครงการนี้ เป็นโครงการ
ด้านโทรคมนาคมที่ กสท.ประสงค์จะให้เอกชนมาลงทุนในการด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่าแก่ผู้จะใช้บริการ โดยบริษัท TAC เป็นผู้เสนอโครงการและ กสท.ให้ความเห็นชอบ  
จากการคาดหมายว่าในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปีของโครงการจะมีผู้ใช้บริการในปีต่างๆ ประมาณปีละ
เท่าใด จะต้องลงทุนในแต่ละปีเป็นจ านวนเงินเท่าใด ซึ่งจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมตาม
ปริมาณความต้องการของผู้ ใช้บริการดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณขั้นต ่าที่บริษัท TAC จะต้อง
ลงทุนและด าเนินการและต้องให้ผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าขั้นต ่าที่ก าหนดแก่ กสท. เมื่อข้อเทจ็จริง
ปรากฏว่า หลังจากที่บริษัท TAC ได้เร่ิมด าเนินโครงการนี้ แล้ว ได้มีผู้ ใช้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่าเกินกว่าที่คาดหมายไว้ในโครงการมาก๖ดังจะเห็นได้ว่าจ านวนผู้ ใช้บริการในปีที่ ๑ 
เกินกว่าที่คาดหมายไว้ถึง ๓๒,๗๐๐ ราย จ าเป็นที่บริษัท TAC จะต้องปรับแผนการลงทุนเพิ่มขึ้น
จากเดิมที่คาดหมายไว้ ๖๐๖.๔๙ ล้านบาท ในปีที่ ๑ เป็น ๑,๙๖๒.๔๖ ล้านบาท และในปีที่ ๒ 
จ านวนผู้ ใช้บริการนี้ มีถึง ๑๐๒,๗๐๐ ราย ซึ่งเกินกว่าจ านวนที่คาดหมายไว้ถึง ๕๗,๗๐๐ ราย 
บริษัท TAC จ าต้องปรับแผนการลงทุนที่จะลงในปีหลังๆ มาลงในปีที่ ๒ เพื่อสร้างแม่ข่ายและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นให้พอกับความต้องการใช้บริการที่มีมากกว่าจ านวนที่คาดหมายไว้อย่าง
มากเช่นนี้  ซึ่ง กสท.ได้ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนการด าเนินงานและการลงทุนของบริษัท 
TAC ดังกล่าว เมื่อสภาพการณ์แตกต่างไปจากแผนการที่คาดหมายไว้ในโครงการอย่างมากเช่นนี้  
เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กสท.ในอันที่จะให้บริษัท TAC 

ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าแก่ผู้ ต้องการใช้บริการ บริษัท TAC จึงจ าต้องปรับแผนการ
ด าเนินการและปรับแผนการลงทุนในโครงการนี้ ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
อย่างมาก  และเมื่อมีการปรับแผนการด าเนินการและมีการลงทุนในโครงการเดิมนั้นเพิ่มมากขึ้น
แล้ว ในด้านธุรกิจกย่็อมเป็นความยุติธรรมที่ผู้ลงทุนจะต้องมีเวลาคืนทุนยาวขึ้นกว่าเดิม  ฉะนั้น จะ
เหน็ได้ว่าการด าเนินการโครงการที่มีลักษณะงานไม่คงที่ (Dynamic) มีองค์ประกอบเปล่ียนแปลง
ไปตามสภาพการณ์ ดังเช่นโครงการเกี่ยวกบัโทรคมนาคมดังกล่าว จะต้องปรับแผนการด าเนินงาน
และการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และความต้องการของประชาชนอยู่เสมอ หากจะถือว่า
การปรับแผนการด าเนินงานและการปรับการลงทุนรวมทั้ งการต้องลงทุนเพิ่มขึ้ นดังกล่าว ถ้ามี

 
๖โปรดดูตารางเปรียบเทยีบหน้า ๑๐-๑๑ ของเอกสารการปรับแผนการลงทุน 



 ๖ 

จ านวนเงินเพิ่มขึ้นกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท จะต้องกลับไปเร่ิมด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหม่ นับตั้งแต่ขั้นการ
เสนอโครงการ และขั้นการด าเนินโครงการ ฯลฯ   แล้ว จะเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติและท าให้
เป็นการแปลกฎหมายไปในนัยที่ไม่เป็นผล 

โดยที่โครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง กสท.กับบริษัท 
TAC นี้  มีการลงนามในสัญญากันแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นเวลาก่อนวันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ (เร่ิมมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕)  โครงการนี้ จึง
อยู่ในบังคับของมาตรา ๒๕ กล่าวคือ ให้ถือว่าเป็นอันใช้ได้และได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้   เว้นแต่การด าเนินการตามโครงการในขั้นตอนต่อไปเพื่อประโยชน์แห่งการ
ก ากับการด าเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด(มาตรา ๒๓ และมาตรา 
๒๔)คือ โครงการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประสานงาน ให้มีการ
ด าเนินงานไปตามโครงการที่ก าหนดไว้ในสัญญาและมีการปรับแผนการด าเนินการลงทุนที่ กสท.
ซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ความเหน็ชอบแล้ว ดังเช่นกรณีนี้   ดังนั้น กรณีที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้คงเป็นแต่เพียงการควบคุมให้การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา
เท่านั้น  การด าเนินการต่อไปส าหรับโครงการหากจ าเป็นต้องปรับแผนการด าเนินงานและปรับ
แผนการลงทุนในช่วงระยะเวลาเดิมของโครงการ หรือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแผนการลงทุนโดยมี
การขยายช่วงระยะเวลาไปจากระยะเวลาตามโครงการเดิมกต็าม กเ็ป็นเพียงการปรับปรุงการลงทุน
และการด าเนินการของโครงการเดิมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ภายนอกที่
เปล่ียนแปลงไปมิใช่เป็นการสร้างโครงการใหม่แต่อย่างใด  โครงการนี้ จึงย่อมได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏบิัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในขั้นการเสนอโครงการและการด าเนินโครงการ 

ฝ่ายที่สอง เหน็ว่า  ประเดน็ตามที่ กสท.หารือมีว่าการต่ออายุสญัญาออกไปอกี ๗ 
ปี จะเข้าข่ายต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่  ซึ่งในประเดน็นี้ เห็นว่าแม้ว่าโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่าระหว่าง กสท. กับบริษัท TAC จะเป็นโครงการที่ ได้มีการด าเนินการมาก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ และได้รับการรับรองการด าเนินการที่แล้วมาว่าให้เป็นอันใช้ได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๕ กต็าม  กห็มายความแต่เพียงว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ไม่ต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวข้อที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดต่อกระทรวงเจ้าสังกัดตามมาตรา 
๖๗ หรือไม่ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาในกรณีที่โครงการมีวงเงินหรือทรัพย์สินเกิน๕,๐๐๐ ล้านบาท ตาม
มาตรา ๗๘ หรือการเสนอให้กระทรวงเจ้าสงักัดพิจารณาตามมาตรา ๘๙ เท่านั้น มิใช่หมายความว่า 

 
๗มาตรา ๖  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการ

ในโครงการใด เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวข้อที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติก าหนดต่อกระทรวงเจ้าสงักดั 

๘มาตรา ๗  ถ้าโครงการตามมาตรา ๖ มีวงเงินหรือมีทรัพย์สินเกินห้าพันล้านบาทหน่วยงาน
เจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษามาให้ค าปรึกษา และที่ปรึกษาต้องจัดท ารายงานเป็นเอกเทศตาม



 ๗ 

โครงการนั้นจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ เสียเลย เพราะบทบัญญัติมาตรา ๒๕๑๐ ได้
บัญญัติต่อไปว่า “...แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ”  การ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป เช่น การก ากับดูแลและติดตามผลตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๒๔ นั้น๑๑หมายรวมถึงการปรับปรุงแผนการลงทุนให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้เดิม และ
การขยายโครงการเดิมโดยการขอต่ออายุสัญญาออกไปอีกด้วยซึ่งหากเป็นกรณีของการปรับปรุง
แผนการลงทุนให้แตกต่างไปจากเดิมเฉพาะในเร่ืองของวงเงินเท่านั้น อาจอ้างได้ว่าได้รับการ
ยกเว้นตามมาตรา ๒๕ เพราะแผนการลงทุนที่เสนอไว้เดิมนั้นเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น  
หรือหากเป็นกรณีของการขยายโครงการไปจากเดิมโดยเป็นเพียงการต่ออายุสัญญาออกไป และ
การต่ออายุสัญญาดังกล่าวมีวงเงินลงทุนส าหรับช่วงเวลาที่ขอต่ออายุสัญญาไปนั้นไม่ถึง ๑,๐๐๐ 

 
รายละเอียดที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดไว้ในมาตรา ๖ และ
สาระส าคัญอื่นๆที่ที่ปรึกษาเห็นสมควร และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งรายงานของที่ปรึกษาไปเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๘ ด้วย 

ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดโดย
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

๙มาตรา ๘  ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาเสนอผลการ
พิจารณาและวิเคราะห์โครงการต่อส่วนราชการ ดังนี้  

(๑) โครงการใหม่ ให้เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพิจารณา 

(๒) โครงการที่มีทรัพย์สนิอยู่แล้ว ให้เสนอต่อกระทรวงการคลังพิจารณา 
๑๐โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑), ข้างต้น 

๑๑มาตรา ๒๒  เม่ือได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานขึ้นคณะหนึ่ ง ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นประธาน  ผู้แทน
กระทรวงการคลังหนึ่งคน  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติหนึ่งคน  และ
ผู้ แทนจากหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน  ผู้ แทนฝ่ายเอกชนที่เข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการหนึ่งคน  ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดหนึ่งคน  และผู้แทนอื่นซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นสมควร
แต่งตั้งอกีไม่เกนิสามคน และรวมกนัไม่เกนิเก้าคน เป็นกรรมการ 

การประชุมของคณะกรรมการประสานงานตามวรรคหนึ่ง และองค์ประชุมให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประสานงานก าหนด 

มาตรา ๒๓  ให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้  
(๑) ติดตามก ากบัดูแลให้มีการด าเนินงานตามที่ก าหนดในสญัญา 

(๒) รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสงักดัเพื่อทราบ 

ระยะเวลาที่จะต้องรายงานตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประสานงานก าหนด แต่
ต้องไม่เกนิหกเดือนต่อหนึ่งคร้ัง 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อผูกพันของสัญญาที่ลงนามไปแล้ว ให้ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการประสานงานท ารายงานเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 



 ๘ 

ล้านบาท กอ็าจกล่าวได้ว่ามิใช่เป็น “โครงการ” ๑๒ ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ ได้  แต่ส าหรับกรณีนี้ ข้อเทจ็จริงกลับปรากฏว่าการปรับแผนการลงทุนให้แตกต่างไปจากเดิมนั้น
เป็นการน าแผนการลงทุนเดิมในส่วนที่ได้เสนอไว้แต่ยังมิได้ด าเนินการ มาปรับปรุงเป็นแผนใหม่ 
เมื่อมีการเสนอขอต่ออายุสัญญาออกไปอีก ๗ ปี โดยท าแผนการลงทุนขึ้นใหม่อีกแผนหนึ่งจาก
แผนการลงทุนเดิม แล้วน าแผนการลงทุนทั้ง ๒ แผนนี้  คือ แผนการปรับปรุงการลงทุนระยะ ๑-
๑๕ ปี เดิม (เงินลงทุน ๕,๕๘๗.๗๐ ล้านบาท) และแผนการลงทุนที่ขอต่อสญัญาปีที่ ๑๖-๒๒ อีก 
๗ ปี มารวมเข้าด้วยกนัเป็นแผนการลงทุนใหม่ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๓,๕๖๑.๗๒ ล้านบาท ซ่ึงเป็น
การลงทุนเพิ่มขึ้นใหม่ถึง ๗,๙๗๔.๐๒ ล้านบาท มากกว่าแผนการลงทุนเดิมกว่า ๑๐๐% ย่อมอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลและติดตามผลของคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
และมาตรา ๒๔ ดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา ๒๕ ตอนท้ายที่ก าหนดให้การ
ด าเนินงานของโครงการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  การพิจารณาการขอต่อ
สญัญาของโครงการออกไปอกี ๗ ปี จึงต้องด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัตินี้ ด้วย 

ปัญหาต่อไปที่จะต้องพิจารณามีว่า การขอต่อสัญญาจากสัญญาเดิมออกไปอีก ๗ 
ปี เป็น “โครงการ” ตามความหมายในพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕ ซึ่งเป็นการลงทุนในกิจการของรัฐและการ
ลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปหรือไม่  ข้อเทจ็จริงได้ความว่า  ใน
คร้ังแรกบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงประธานกรรมการ กสท.ขอ
ต่ออายุสัญญาเดิม ๑๕ ปี ออกไปอีก ๗ ปี โดยได้ประมาณการลงทุนในช่วง ๗ ปี ที่ขอต่อสัญญา
เป็นจ านวนเงิน๑,๓๖๗.๖๓ ล้านบาท  แล้วต่อมาบริษัท TAC ได้มีหนั งสือลงวันที่  ๒๓ 
พฤศจิกายน๒๕๓๕ ถึงผู้ ว่าการ กสท.ชี้ แจงว่าเงินลงทุนจ านวน ๑,๓๖๗.๖๓ ล้านบาท จะแบ่งการ
ลงทุนออกเป็น ๒ ช่วง คือเงินลงทุนจ านวน ๕๘๖.๑๓ ล้านบาท จะน าไปลงทุนในช่วงของสัญญา
เดิม(ปีที่  ๑๕) ส่วนการลงทุนในช่วงปีที่  ๑๖-๒๒ (ที่ขอต่อสัญญา) จะใช้เงินลงทุนเพียง 
๗๘๑.๔๓ ล้านบาท อันจะท าให้เห็นว่าการขอต่อสัญญาออกไปอีก ๗ ปีจะมีการลงทุนไม่ถึง 
๑,๐๐๐ ล้านบาท ไม่เข้าข่ายของค าว่า “โครงการ” ตามมาตรา ๕ ซึ่งเมื่อพิเคราะห์จากข้อเทจ็จริง
ดังกล่าวนี้ แล้วจะเห็นได้ว่า ความประสงค์ที่แท้จริงของบริษัท TAC ในการลงทุนและการขอต่อ
สญัญาอกี ๗ ปี คือ การลงทุนด้วยเงินจ านวน ๑,๓๖๗.๖๓ ล้านบาท  ส่วนการที่แบ่งช่วงน าตัวเงิน
ไปลงทุนจริงๆ นั้ น จะแบ่งออกไปอย่างไรก็เป็นเพียงวิธีการด าเนินงานในทางธุรกิจ หามี
ความส าคัญอย่างใดไม่  ความส าคัญของกรณีนี้ อยู่ที่ว่าการขอต่อสัญญาไปอีก ๗ ปี นั้นจะต้อง
ลงทุนเป็นเงินจ านวนเท่าใด  เพราะโดยข้อเทจ็จริงหากบริษัท TAC ไม่เสนอขอต่อสัญญาออกไป
อกี ๗ ปีแล้ว บริษัท TAC กค็งไม่เสนอที่จะน าเงินอกี ๕๘๖.๑๓ ล้านบาท (ที่อ้างว่าจะน าไปลงทุน

 
๑๒มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้  

ฯลฯ      ฯลฯ   
“โครงการ” หมายความว่า  การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือ

ทรัพย์สนิตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทข้ึนไปหรือตามวงเงินหรือทรัพย์สนิที่ก าหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 

ฯลฯ      ฯลฯ   



 ๙ 

ในช่วงของสญัญาเดิม) ไปลงทุนในช่วงปีที่ ๑๕ ของสัญญาเดิม๑๓  ซึ่งตามแผนการลงทุนเดิมช่วงปี
ที่ ๑๕ บริษัท TAC ลงทุนเพียง ๖.๗๕ ล้านบาท  ดังนั้น กรณีนี้จึงต้องถือว่าการที่บริษัท TAC ขอ
ต่อสญัญาออกไปอีก ๗ ปี นั้น มีการประมาณการลงทุนไว้ ๑,๓๖๗.๖๓ ล้านบาท (โดยไม่ค านึงว่า
ตัวเงินจริงๆ จะได้น าไปลงทุนในปีใด เพราะเป็นเพียงวิธีการในการด าเนินงานทางธุรกิจ)  ด้วย
เหตุนี้  การที่บริษัท TAC ขอต่อสัญญาดังกล่าวจึงอยู่ในความหมายของค าว่า “โครงการ” ตาม
มาตรา ๕  การขอต่ออายุสัญญาเช่นนี้ จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อนึ่ง ฝ่ายที่สองมีข้อสังเกตว่า การพิจารณาอนุญาตให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกี่ยวกับวงเงินลงทุน โดยยินยอมให้มีการปรับ
แผนการลงทุนในภายหลังได้นั้น เป็นกรณีที่จะต้องพิจารณาโดยรอบคอบและระมัดระวัง เพราะผู้
ขอเข้าร่วมลงทุนอาจจะเสนอวงเงินลงทุนต ่าไว้ก่อนในคร้ังแรกแล้วมาขอปรับปรุงแผนการลงทุนใน
ภายหลังให้สูงขึ้ น เพื่อหลีกเล่ียงไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ กไ็ด้ 

ฝ่ายที่สาม เห็นว่า  แม้ว่าโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง 
กสท. กับบริษัท TAC ซึ่งมีวงเงินทุนตามแผนการด าเนินการที่ยอมรับกันในขั้นท าสัญญาเป็นเงิน 
๕,๕๘๗.๗ ล้านบาท จะเป็นโครงการที่ได้มีการด าเนินการมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และได้รับการรับรอง
การด าเนินการที่แล้วมาว่าให้เป็นอันใช้ได้ตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้  ตามมาตรา ๒๕ กต็าม  ก็
หมายความแต่เพียงว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
โดยละเอียดตามประเดน็หัวข้อที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก าหนดต่อกระทรวงเจ้าสังกัดตามมาตรา ๖๑๔ หรือไม่ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาในกรณีที่โครงการมี
วงเงินหรือทรัพย์สินเกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ตามมาตรา ๗๑๕ หรือการเสนอให้กระทรวงเจ้าสังกัด
พิจารณาตามมาตรา ๘๑๖ เท่านั้น มิใช่หมายความว่าโครงการนั้นจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัตินี้ เสยีเลย เพราะบทบัญญัติมาตรา ๒๕๑๗ ได้บัญญัติต่อไปว่า “...แต่การด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ”  เมื่อโครงการนี้ มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
การด าเนินการในขั้นตอนต่อไป เช่น การก ากับดูแลและติดตามผลและการแก้ไขปัญหาย่อมอยู่ใน
บังคับที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้นด้วย  ส าหรับการเสนอปรับปรุงโครงการเดิมในส่วนที่ยังมิได้
ด าเนินการนั้น ในเมื่อมิใช่เป็นการปฏิบัติตามโครงการเดิม กจ็ะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
เดิมตามสัญญาเดิมไม่ได้ และข้อเสนอปรับปรุงโครงการในส่วนที่จะด าเนินการต่อไปดังกล่าว ทั้ง

 
๑๓โปรดดูตารางเปรียบเทยีบหน้า ๑๐-๑๑ ของเอกสารการปรับแผนการลงทุน 

๑๔โปรดดูเชิงอรรถที่ (๗), ข้างต้น 

๑๕โปรดดูเชิงอรรถที่ (๘), ข้างต้น 

๑๖โปรดดูเชิงอรรถที่ (๙), ข้างต้น 

๑๗โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑), ข้างต้น 



 ๑๐ 

ในช่วงระยะเวลาเดิมและระยะเวลาใหม่ที่ขยายออกไปนั้น จึงเป็นการขอท าสัญญาใหม่ซึ่งถ้ามี
วงเงินลงทุนรวมกันทั้งหมดเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ก็ย่อมอยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่ในขั้นตอนแรก 

ในกรณีนี้ ข้อเทจ็จริงปรากฏว่า ในคร้ังแรกบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงประธานกรรมการ กสท.ขอต่ออายุสัญญาเดิม ๑๕ ปี ออกไปอีก ๗ ปี โดย
ได้ประมาณการลงทุนในช่วง ๗ ปี ที่ขอต่อสัญญาเป็นจ านวนเงิน ๑,๓๖๗.๖๓ ล้านบาท  แล้ว
ต่อมาบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงผู้ ว่าการ กสท.ชี้ แจงว่าเงิน
ลงทุนจ านวน ๑,๓๖๗.๖๓ ล้านบาท จะแบ่งการลงทุนออกเป็น ๒ ช่วง คือเงินลงทุนจ านวน 
๕๘๖.๑๓ ล้านบาท จะน าไปลงทุนในช่วงของสญัญาเดิม (ปีที่ ๑๕) ส่วนการลงทุนในช่วงปีที่ ๑๖-
๒๒ (ที่ขอต่อสญัญา) จะใช้เงินลงทุน ๗๘๑.๔๓ ล้านบาท ซ่ึงเมื่อพิเคราะห์จากข้อเทจ็จริงดังกล่าว
นี้แล้วจะเห็นได้ว่า ความประสงค์ที่แท้จริงของบริษัท TAC ในการลงทุนและการขอต่อสัญญาอีก 
๗ ปี คือ การลงทุนด้วยเงินจ านวน ๑,๓๖๗.๖๓ ล้านบาท  ส่วนการจะแบ่งช่วงน าตัวเงินไปลงทุน
จริงๆ นั้น จะแบ่งออกไปอย่างไรกเ็ป็นเพียงวิธีการด าเนินงานในทางธุรกิจ หามีความส าคัญอย่าง
ใดไม่  ความส าคัญของกรณีนี้ อยู่ที่ ว่าจะต้องลงทุนเพิ่มเติมเป็นเงินจ านวนเท่าใด เพราะโดย
ข้อเทจ็จริงหากบริษัท TAC ไม่เสนอขอต่อสัญญาออกไปอีก ๗ ปีแล้ว บริษัท TAC กค็งไม่เสนอ
ที่จะน าเงินอีก ๕๘๖.๑๓ ล้านบาท (ที่อ้างว่าจะน าไปลงทุนในช่วงของสัญญาเดิม) ไปลงทุนในช่วง
ปีที่ ๑๕ ของสัญญาเดิม (โปรดดูเอกสารการปรับแผนการลงทุนปีที่ ๑-๒๒ หน้า ๑๐ และหน้า 
๑๑) ซึ่งตามแผนการลงทุนเดิมช่วงปีที่ ๑๕ บริษัท TAC จะลงทุนเพียง ๖.๗๕ ล้านบาท เท่านั้น 
และต่อมาบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๖ ขอปรับปรุงแผนการลงทุนใหม่
อีกคร้ังหนึ่งโดยแยกออกเป็น ๒ ช่วง โดยในช่วงสัญญาเดิม ๑๕ ปี จะมีการลงทุน ๑๒,๗๘๐.๒๒ 
ล้านบาท และ ๗๘๑.๕๐ ล้านบาท ในช่วง ๗ ปี ที่มีการขอต่อสัญญา รวมเป็นเงินจ านวน 
๑๓,๕๖๑.๗๒ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มกว่าเดิมมาก  ดังนั้น กรณีนี้ จึงต้องถือว่าการที่บริษัท TAC ขอ
ปรับปรุงสัญญาเดิมและขอต่ออายุสัญญาออกไปอีก ๗ ปี คร้ังนี้ จะมีการลงทุนเป็นเงิน 
๑๓,๕๖๑.๗๒ ล้านบาท (โดยไม่ค านึงว่าตัวเงินจริงๆ จะได้น าไปลงทุนในปีใด เพราะเป็นเพียง
วิธีการในการด าเนินงานทางธุรกิจ)  ด้วยเหตุนี้  โครงการตามที่บริษัท TAC ขอปรับปรุงสัญญา
เดิมและขอต่ออายุสัญญาจึงอยู่ในความหมายของค าว่า “โครงการ” ๑๘ ตามมาตรา ๕ การขอท า
สญัญาเช่นนี้  (ขอต่ออายุสญัญาโดยปรับปรุงโครงการเดิมด้วย) จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

โดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) มีความเห็น
แตกต่างกันเป็น ๓ ฝ่าย และกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑ เห็นว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญและได้
ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาน าปัญหานี้ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย
เพื่อพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการประชุมของกรรมการร่างกฎหมาย 

 
๑๘โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑๒), ข้างต้น 



 ๑๑ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑๓ (๒)๑๙ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่
กรรมการร่างกฎหมายเพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าว 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) ได้พิจารณา
ปัญหาดังกล่าวโดยได้ฟังค าชี้ แจงข้อเท็จจริงจากผู้ แทน กสท. ผู้ แทนกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ผู้ แทนกระทรวงคมนาคม (ส านักงานปลัดกระทรวง) และผู้ แทนตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว เห็นว่า  ขั้นตอนการด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ขั้นการเสนอโครงการ 
ขั้นการด าเนินโครงการ และขั้นการก ากับดูแลและติดตามผลแต่โดยที่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ โครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง กสท.กบับริษัท TAC นี้  ได้มีการ
ด าเนินการในขั้นการเสนอโครงการและขั้นการด าเนินโครงการไปแล้ว คงเหลือเพียงขั้นการก ากับ
ดูแลและติดตามผลเท่านั้นและโดยที่ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ บัญญัติว่า “โครงการ
ใดที่ ให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการซึ่ งได้กระท าไปแล้วในขั้ นตอนใดก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้  แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้”  ดังนั้น การด าเนินการในขั้นต่อไปส าหรับโครงการนี้ รวมทั้งการด าเนินงานของ
บริษัท TAC ในกรณีที่ กสท.พิจารณาเห็นสมควรขยายระยะเวลาของสญัญาออกไปเกิน ๑๕ ปี จึง
คงมีแต่เพียงการด าเนินการตามขั้นตอนการก ากับดูแลและติดตามผลและเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ ที่จะติดตามดูแลการด าเนินงานตามโครงการให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา และรายงานความเห็นของตนเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ความ
คืบหน้า ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกดัเพื่อทราบตามมาตรา ๒๓๒๐

 

 

 

(ลงชื่อ)  ม. ตันเตม็ทรัพย์ 
(นายไมตรี  ตันเตม็ทรัพย์) 

รองเลขาธกิารฯ  
ปฏบิัติราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มิถุนายน  ๒๕๓๖ 

 
๑๙ข้อ ๑๓  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่กรรมการร่าง

กฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้  
ฯลฯ      ฯลฯ   

(๒) เม่ือกรรมการร่างกฎหมายคณะใดคณะหนึ่งเห็นว่า มีปัญหาส าคัญที่ควรวินิจฉัยโดยที่
ประชุมใหญ่ 

๒๐โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑๑), ข้างต้น 
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ซึ
บันทึก
เรื่อง การต่ออายุสัญญาของโครงการทีมีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้

เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ WA. ๒๕๓๕ ใช้บังดับ

การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กสท.๒๐๓ วต.(ก)/๐๕๒๓ ลงวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า  ตามที่
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ได้ให้บริษัทโทเที่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ana (TAC)
เข้าร่วมดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่ากับ กสท.ตามสัญญาให้ดําเนินการ
ให้บริการวิทยุคมนาคมระบ
             บเซลลูล่า ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ในวงเงินลงทุนจํานวน
๕,๕๕๐.๑ ล้านบาท โดยมีอายุสัญญา ๑๕ ปี นับจากวันที่เปิดให้บริการ คือ วันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๓๕ เป็นต้นไปนั้น ขณะนี้ปรากฏว่าบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
และวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึง กสท.ขอต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นเวลา o ปี
รวมเป็น ๒๒ ปี โดยอ้างว่าบริษัท TAC จําเป็นต้องระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียนอันเป็นผลมาจากการที่บริษัท TAC ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่
คาดการณ์ไว้และบริษัท
              TAC จะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้นจากที่ประมาณการไว้เช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ การต่ออายุสัญญาออกไปในช่วงปีที่๑๒ -๒๒ บริษัท
TAC มีแผนการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกในวงเงินจํานวน ๕๑.๕๓ ล้านบาท ด้วย
กสท.ได้พิจารณาข้อเสนอตลอดจนเหตุผลความจําเป็นต่าง ๆ ของบริษัท TAC
โดยคํานึงถึงประโยชน์และผลดีผลเสียที่ กสท.จะพึงได้รับ ประกอบกับผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัท TAC ที่ผ่านมาแล้ว กสท.เห็นควรต่ออายุสัญญาให้แก่บริษัท TAC โดยมี
เงื่อนไขต่างๆ ตามที่ กสท.กําหนด และได้เสนอเรื่องใ
             ห้คณะกรรมการ กสท.พิจารณาในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๓๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม๒๕๓๒ คณะกรรมการ กสท.พิจารณาแล้วมีมติ
ให้ กสท.จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และผลดีผลเสียของการต่ออายุสัญญาครั้งนี้
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกสท.มีข้อสงสัยในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการต่ออายุสัญญา
ดังกล่าวจะเข้าข่ายต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ อย่างไร จึงให้ กสท.หารือมายังคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
อนึ่ง สําหรับประเด็นปัญหานี้ กสท.มีความเห็นว่า 
             เนื่องจากบริษัท TAC ได้แจ้ง
ยืนยันกับ กสท.ตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ว่า การต่ออายุสัญญาครั้งนี้ บริษัท
TAC จะลงทุนเพิ่มเติมในวงเงินจํานวนเพียง ๓๑๕๑.๕๓ ล้านบาท ซึ่งไม่เกินวงเงินจํานวน @,000
ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแม้ว่าวงเงินตามสัญญาเดิมจะเกินกว่า ๑.๐๐๐ ล้านบาทก็ตาม แต่สัญญาเดิมก็
๕

ได้ดําเนินการมาแล้วก่อนที่กฎหมายจะมีผลใช้บังคับ ซึ่งตามหมวด ๕ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒
             [END PAGE 1]
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ก็กําหนดไว้ว่าโครงการใดซึ่งได้กระทําไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
เป็นอันใช้ได้ ซึ่งตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะนี้สัญญาให้ดําเนินการฯ ของบริษัท TAC อยู่ใน
ขั้นตอนการกํากับดูแลและติดตามผลตามหมวด ๕ มาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๕ ซึ่งเป็นขั้นตอน
สุดท้ายแล้ว ดังนั้น เมื่อวงเงินลงทุนเพิ่มเติมมีจํานวนไม่เกินกว่าวงเงินที่กฎหมายกําหนด และ
สัญญาเดิมก็ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมายมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายอันถือว่าใช้ได้แล้ว การต่อ
อายุสัญญาครั้งนี้จึงไม่น่าจะอยู่ในข่ายต้องดําเนินการตามพระรา
             ชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อ
หารือดังกล่าว โดยได้ฟังคําชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้แทน กสท. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) และผู้แทนกระทรวงคมนาคม (สํานักงานปลัดกระทรวง) แล้ว ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า บริษัท TAC ได้ทําสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Au
กสท.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ อายุสัญญา ๑๕ I วงเงินลงทุน ๕,๕๕๓@.@๐ ล้านบาท
และได้เริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ ๑
             ๐ กันยายน ๒๕๓๕ต่อมาบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงประธานกรรมการกสท.เพื่อขอแก้ไขสัญญาฯ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๓๓ และพร้อมกันนี้ได้ขอขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปเป็นเวลาอีก ๓ ปี โดยประมาณว่า
จะลงทุนในช่วง ๐ ปีดังกล่าวไว้จํานวน ๑.๓๒๕.๒๓ ล้านบาท แต่ต่อมาบริษัท TAC ได้มีหนังสือ
ลงวันที่๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงผู้ว่าการ กสท.ชี้แจงว่า วงเงินลงทุน ๑,๓๒๑.๒๓ ล้านบาทที่จะ
ลงทุนใหม่นั้น จะแบ่งการลงทุนออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรกวงเงินลงทุนจํานวน๕๕๒.๑๓ ล้าน
บาท จะเป็นการลงทุนในช่วงของอายุสัญญาเ
             ดิม (๑๕ ปี) ส่วนการลงทุนในช่วงที่สองระหว่างปีที่
๑อ - ปีที่ ๒๒ จะใช้เงินลงทุนเพียง ๓๕๑.๕๓ ล้านบาทและต่อมาบริษัท TAC ได้มีหนังสือลง
วันที่ ๑๕ มีนาคม wea ถึง กสท.จัดทําข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการขอปรับแผนใหม่ โดยในครั้งนี้ได้มี
การปรับปรุงไปจากแผนเดิมซึ่งมีอายุสัญญา ๑๕ ปี ภายในวงเงิน ๕,๕๕๓.๓๐ ล้านบาท เป็นแผน
ที่ปรับใหม่มีวงเงินลงทุน ๑๓.๕๒๑๑.๒ ล้านบาท โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น ๒๒ ช่วง คือ ช่วงแรก
มีอายุสัญญา ๑๕ ปี ภายในวงเงิน ๑๒,๐๑๕๐.๒๒ ล้านบาท  และช่วงที่สองเป็นการต่ออายุสัญญา
ไปจากอายุสัญญาเดิมอีก ๐ ปี ภ
             ายในวงเงิน @๕๑.๕๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อเสนอที่แตกต่างไป
จากข้อเสนอครั้งแรกที่มิได้มีการปรับปรุงแผนการลงทุนตามโครงการเดิม แต่ตามข้อเสนอ
ดังกล่าวได้มีการปรับแผนการลงทุนเดิมเสียใหม่โดยส่วนหนึ่งได้ปรับให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้
ดําเนินการไปแล้วใน ๓ ปีแรกด้วยและตามแผนการลงทุนใหม่ที่ขอต่อสัญญาก็มีการเพิ่มเงินลงทุน
ในช่วง ๐ ปีที่ขอต่ออายุสัญญา จากข้อเสนอเดิมตามหนังสือของบริษัท ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๓๕ และลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เป็นเงิน ๐.๐๐ ล้านบาท  นอกจากนั้น ในส่วนของ
การดําเนินการตามโครงการเดิ
             มที่ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วก็ปรากฏว่า กสท.ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ เพื่อติดตาม กํากับดูแล และรายงานผลการดําเนินการ

ฯลฯ ตามความในหมวด ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว
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ความเห็นแตกต่างกันเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี่
ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า โดยที่มาตรา we? แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้โดยชัดเจนว่า “โครงการใด

ที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการซึ่งได้กระทําไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี่

ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาเหตุผลของการ
             ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้” ที่ว่า “... เนื่องจาก
กฎหมายว่าด้วยการให้สัมปทานหรือให้สิทธิแก่เอกชน หรือการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะกําหนดให้เป็นอํานาจการพิจารณาของบุคคลผู้เดียวหรือหน่วยงานเดียว และ
ในเรื่องสําคัญจะกําหนดให้เป็นอํานาจของรัฐมนตรี ทําให้การพิจารณาอาจเป็นไปโดยไม่มี
หลักเกณฑ์ที่แน่นอน .... ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติและใช้บังคับแก่การให้สัมปทานหรือ
การร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพย์สิน
ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป
              สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ

ในกิจการของรัฐ ...” แล้ว จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัตินีมุ่งประสงค์ที่จะใช้บังคับแก่โครงการ

ใหม่ทีเกิดขึ้นหลังวันที่พระราชบัญญัตินี่ใช้บังคับเท่านั้น โครงการเก่าทีได้เริมดําเนินการมาแล้ว
ย่อมต้องดําเนินการไปตามโครงการนัน ๆ ต่อไป
สําหรับกรณีนี่มีการตกลงกันไว้ดังปรากฏตามสัญญาข้อ ๕.๑.๑” ว่าข้อตกลง

- yt     2h 8 dt    2,     yo      vy.     °,  1            a
ดังกล่าวเป็นเพียงเกณฑ์ขันตําที กสท.กําหนดให้บริษัท TAC ต้องกระทํา เช่น ภายในระยะเ
             วลาที่

*มาตรา ๒๕ โครงการใดที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการซึ่งได้กระทําไปแล้วใน
ขั้นตอนใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้แต่การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้

๒หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือเนื่องจากกฎหมายว่าด้วย
การให้สัมปทานหรือให้สิทธิแก่เอกชน หรือการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะกําหนดให้
เป็นอํานาจการพิจารณาของบุคคลผู้เดียวหรือหน่วยงานเดียว และในเรื่องสําคัญจะกําหนดให้เป็นอํานาจของ
รัฐมนตรี ทําให้การพิ
             จารณาอาจเป็นไปโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สัมปทานตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๕ ลงวันที่ wo มกราคม๒๕๑๕ ส่วนใหญ่กฎหมายไม่ได้กําหนดวิธีปฏิบัติไว้
ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติและใช้บังคับแก่การให้สัมปทานหรือการร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐโดยเฉพาะโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป สมควรให้มีกฎหมายว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ela ๕ การดําเนินงานการจัดตั้งและขยายเครือข่า
             ยและการจัดให้บริการ

๕.๑ การดําเนินงานการจัดตั้งและขยายเครือข่าย

๕.๑.๑ บริษัทต้องดําเนินการจัดหาเครื่องและอุปกรณ์เพื่อจัดตั้งและขยายเครือข่ายและ

การให้บริการ ซึ่งบริษัทต้องเสนอแผนการดําเนินงานให้ กสท.พิจารณาให้ความเห็นชอบในแต่ละครั้งก่อนการ
ดําเนินงานไม่น้อยกว่า ๒๐ วันโดยการดําเนินงานขยายเครือข่ายนี้ บริษัทจะต้องสามารถเปิดให้บริการตาม

a      sy         a
ขั้นตอนเป็นระยะ ๆ ดังนี่
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กําหนดจะต้องทําการติดตั้งให้ได้จํานวนกี่เลขหมาย หรือต้องติดตั้งโดยใช้ระบบใด เป็นต้น ทั้งนี้
โดยมิได้กําหนดวงเงินลงทุนหรือกําหนดขอบ เขตขั้นสูงของงานที่บริษัท TAC จะต้องกระทําไว้แต่
อย่างใด ซึ่งการดําเนินการตามข้อ ๕.๑.๑ นี้ ยังต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะมีการแบ่ง
ผลประโยชน์กันตามข้อ ๒“ และบริษัท TAC มีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทั้งหมดให้มีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการอยู่เสมอ โดยบริษัท TAC ต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นอีกด้วย ในเรื่องนี้เดิมบริษัท TA
             C เคยเสนอแผนการลงทุนไว้ก่อนมีการทํา
สัญญาโดยประมาณการว่าอาจมีการลงทุนเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ แต่ต่อมาเมื่อมีการทําสัญญา
และได้ลงมือทํางานจริง ๆ ไปได้ ๑-๒ ปี กลับปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดหมายไว้
ann บริษัท TAC จึงคาดหมายว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มไปจากที่ประมาณการไว้เดิม ซึ่งหากเป็น
เช่นนั้น บริษัท TAC จะต้องเสนอแผนการลงทุนมาใหม่ และในขณะเดียวกันเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงในการดําเนินกิจการจึงต้องมีการขอต่อสัญญาอีกด้วย โดยในการเสนอขอต่อสัญญาดังกล่าว
บริษัท TAC ก็ได้เสนอให้มีการลดเงื่อนไขที่คุ้ม
             ครองให้บริษัทแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ดําเนินการ
ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าตามข้อ ๑๕๓“ที่ทําไว้เดิมจาก ๑๕ ปี คงเหลือเพียง ๑๐ ปีด้วย
ดังนั้น การที่บริษัท TAC ได้มีข้อเสนอมาในครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๑ จึงเป็น
เพียงการสรุปว่าการลงทุนใน ๑๕ ปี ตามสัญญานั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งการเสนอขอแก้ไขสัญญา และ

6.9.9.9 บริษัทต้องทําการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ชุมสายรวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆที่
เกี่ยวข้องให้มีขีดความสามารถให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เลข
หมายภายใน๕ เด
             ือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญานี้...ฯลฯ
ฯลฯ                      ฯลฯ

ซ้อ ๒ ผลประโยชน์ตอบแทน

๒.๑ ภายในกําหนดเวลาให้บริการตามข้อ ๑๓ บริษัทยินยอมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ กสท.ตลอดอายุสัญญาเป็นรายปี คิดเป็นอัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญานี้ก่อนหัก
ด่าใช้จ่าย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการให้บริการ ผลประโยชน์ตอบแทนแต่ละปีที่ กสท.จะได้รับมี
ดังนี้
of

a
๕ถึ

งปีที่ ๑๕ ร้อยละ ๒๕
ฯลฯ                      ฯลฯ
๒.๒ เพื่อเป็นประกันรายได้ให้กับ กสท. บริษัทยินยอมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั้
             นตํา
ให้แก่ กสท.เป็นรายปีในเวลา ๑๕ ปี รวมเป็นเงินไม่ตํากว่า ๕,๑๐๐ ล้านบาท (สี่พันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดย
แบ่งขําระเป็นรายปีตามจํานวนดังต่อไปนี้
ปีที่ ๑ เป็นเงิน ๒๒.๑๐ ล้านบาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ฯลฯ                      ฯลฯ
«ข้อ om ระยะเวลาการให้ดําเนินการ

กสท.อนุญาตให้บริษัทแต่ผู้เดียวเป็นผู้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าตาม

ซ่       1          Pa       oJ                 ey a              %     a Se Me             sy
เงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาฉบับนี่มีกําหนด ๑๕ ป
             ี นับตังแต่วันที่เปิดให้บริการ ซิ่งบริษัทได้แจ้งให้ กสท.ทราบเป็น
หนังสือ

ฯลฯ                      ฯลฯ
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การขอปรับแผนการลงทุนที่บริษัท TAC เสนอมาครั้งนี้เป็นการปรับปรุงการลงทุนในโครงการเก่า
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อให้สามารถดําเนินการให้บริการได้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเกินจํานวนที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก และมิใช่เป็นการสร้างโครงการใหม่
ขึ้นมาแต่อย่างใด แม่ข่ายในการให้บริการวิทยุคมนาคมก็ยังเป็นแม่ข่ายเดิมและให้บริการระบบ
เดิม เพียงแต่ขยายวงจรเลขหมายแม่ข่ายเดิมให้มากขึ้นพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่ง
เป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสัญ ญาที่ให้บริษัท TAC ดํ
             าเนินการให้บริการอย่าง
เพียงพอแก่ผู้ประสงค์จะใช้บริการ และโดยการนี้ กสท.ก็จะได้รับผลประโยชน์จากบริษัท TAC
เพิ่มขึ้นตามจํานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มข้น

อนึ่ง ในการพิจารณาเรื่องนี้ได้คํานึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า โครงการนี้เป็นโครงการ
ด้านโทรคมนาคมที่ กสท.ประสงค์จะให้เอกชนมาลงทุนในการดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่าแก่ผู้จะใช้บริการ โดยบริษัท TAC เป็นผู้เสนอโครงการและ กสท.ให้ความเห็นชอบ
จากการคาดหมายว่าในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปีของโครงการจะมีผู้ใช้บริการในปีต่างๆ ประมาณปีละ
เท่าใด จะต้องลงทุนในแต่
             ละปีเป็นจํานวนเงินเท่าใด ซึ่งจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมตาม
ปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณขั้นต่าที่บริษัท TAC จะต้อง

ลงทุนและดํา เนินการและต้องให้ผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าขั้นต่าที่กําหนดแก่ กสท. เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า หลังจากที่บริษัท TAC ได้เริ่มดําเนินโครงการนี้แล้ว ได้มีผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลดูล่าเกินกว่าที่คาดหมายไว้ในโครงการมาก“ดังจะเห็นได้ว่าจํานวนผู้ใช้บริการในปีที่ ๑
เกินกว่าที่คาดหมายไว้ถึง ๓ใต,๑๐๐ ราย จําเป็นที่บริษัท TAC จะต้องปรับแผนการลงทุนเพิ่
             มขึ้น
จากเดิมที่คาดหมายไว้ ๒๐๒.๕๓ ล้านบาท ในปีที่ ๑ เป็น ๑,๓๒๒.๕๐ ล้านบาท และในปีที่ ๒
จํานวนผู้ใช้บริการนี้มีถึง ๑๐๒,๓๐๐ ราย ซึ่งเกินกว่าจํานวนที่คาดหมายไว้ถึง ๕@,@๐๐ ราย
บริษัท TAC จําต้องปรับแผนการลงทุนที่จะลงในปีหลังๆ มาลงในปีที่ ๒ เพื่อสร้างแม่ข่ายและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นให้พอกับความต้องการใช้บริการที่มีมากกว่าจํานวนที่คาดหมายไว้อย่าง
มากเช่นนี้ ซึ่ง กสท.ได้ให้ความเห็นชอบในการปรับ แผนการดําเนินงานและการลงทุนของบริษัท
TAC ดังกล่าว เมื่อสภาพการณ์แตกต่างไปจากแผนการที่คาดหมายไว้ในโครงการอย่า
             งมากเช่นนี้
เพื่อให้การดําเนินการตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กสท.ในอันที่จะให้บริษัท TAC
ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าแก่ผู้ต้องการใช้บริการ บริษัท TAC จึงจําต้องปรับแผนการ
ดําเนินการและปรับ แผนการลงทุนในโครงการนี้ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
อย่างมาก และเมื่อมีการปรับแผนการดําเนินการและมีการลงทุนในโครงการเดิมนั้นเพิ่มมากขึ้น
แล้ว ในด้านธุรกิจก็ย่อมเป็นความยุติธรรมที่ผู้ลงทุนจะต้องมีเวลาคืนทุนยาวขึ้นกว่าเดิม  ฉะนั้น จะ
เห็นได้ว่าการดําเนินการโครงการที่มีลักษณะงานไม่คงท
             ี่ (Dynamic) มืองค์ประกอบเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพการณ์ ดังเช่นโครงการเกี่ยวกับโทรคมนาคมดังกล่าว จะต้องปรับแผนการดําเนินงาน
และการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และความต้องการของประชาชนอยู่เสมอ หากจะถือว่า

การปรับแผนการดําเนินงานและการปรับการลงทุนรวมทั้งการต้องลงทุนเพิมขืนดังกล่าว ถ้ามี

*โปรดดูตารางเปรียบเทียบหน้า ๑๐-๑๑ ของเอกสารการปรับแผนการลงทุน
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             จํานวนเงินเพิ่มขึ้นกว่า 9,000 ล้านบาท จะต้องกลับไปเริ่มดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหม่ นับตั้งแต่ขั้นการ
เสนอโครงการ และขั้นการดําเนินโครงการ ฯลฯ แล้ว จะเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติและทําให้
เป็นการแปลกฎหมายไปในนัยที่ไม่เป็นผล

โดยที่โครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลดูล่าระหว่าง กสท.กับบริษัท
TAC ti มีการลงนามในสัญญากันแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นเวลาก่อนวันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ (เริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อว
             ันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๕) โครงการนี้จึง
อยู่ในบังคับของมาตรา ๒๕ กล่าวคือ ให้ถือว่าเป็นอันใช้ได้และได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การดําเนินการตามโครงการในขั้นตอนต่อไปเพื่อประโยชน์แห่งการ
กํากับการดําเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด(มาตรา ๒๓ และมาตรา
๒๕)คือ โครงการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประสานงาน ให้มีการ
ดําเนินงานไปตามโครงการที่กําหนดไว้ในสัญญา และมีการปรับแผนการดําเนินการลงทุนที่ กสท.
ซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ความเห็นชอบแล้ว ดังเช่นกรณีนี้ ด
             ังนั้น กรณีที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้คงเป็นแต่เพียงการควบคุมให้การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
เท่านั้น การดําเนินการต่อไปสําหรับโครงการหากจําเป็นต้องปรับแผนการดําเนินงานและปรับ
แผนการลงทุนในช่วงระยะเวลาเดิมของโครงการ หรือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแผนการลงทุนโดยมี
การขยายช่วงระยะเวลาไปจากระยะเวลาตามโครงการเดิมก็ตาม ก็เป็นเพียงการปรับปรุงการลงทุน
และการดําเนินการของโครงการเดิมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไปมิใช่เป็นการสร้างโครงการใหม่แต่อย่างใด 
             โครงการนี้จึงย่อมได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในขั้นการเสนอโครงการและการดําเนินโครงการ

ฝ่ายที่สอง เห็นว่า ประเด็นตามที่ กสท.หารือมีว่าการต่ออายุสัญญาออกไปอีก ๓

ปี จะเข้าข่ายต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี่เห็นว่าแม้ว่าโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูล่าระหว่าง nan. กับบริษัท TAC จะเป็นโครงการที่ได้มีการดําเนินการมาก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี่ใช้บังคับ และได้รับการรับรองการดําเนินการที่แล้ว
             มาว่าให้เป็นอันใช้ได้ตาม

พระราชบัญญัตินี่ ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๕ ก็ตาม ก็หมายความแต่เพียงว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ไม่ต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวข้อที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนดต่อกระทรวงเจ้าสังกัดตาม มาตรา
๒7” หรือไม่ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาในกรณีที่โครงการมีวงเงินหรือทรัพย์สินเกิน๕,๐๐๐ ล้านบาท ตาม

มาตรา ๐” หรือการเสนอให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาตามมาตรา 6 เท่านั้น มิใช่หมายความว่า

๓มาตรา ๒ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะให้เอกชนเ
             ข้าร่วมงานหรือดําเนินการ
ในโครงการใด เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวข้อที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนดต่อกระทรวงเจ้าสังกัด

«มาตรา a ถ้าโครงการตามมาตรา ๒ มีวงเงินหรือมีทรัพย์สินเกินห้าพันล้านบาทหน่วยงาน

เจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษามาให้คําปรึกษา และที่ปรึกษาต้องจัดทํารายงานเป็นเอกเทศตาม
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โครงการนั้นจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้เสียเลย เพราะบทบัญญัติมาตรา we? ได้
บัญญัติต่อไปว่า “...แต่การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้” การ
ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป เช่น การกํากับดูแลและติดตามผลตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๒๕ นั้น**หมายรวมถึงการปรับปรุงแผนการลงทุนให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้เดิม และ
การขยายโครงการเดิมโดยการขอต่ออายุสัญญาออกไปอีกด้วยซึ่งหากเป็นกรณีของการปรับปรุง
แผนการลงทุนให้แตกต่างไปจากเดิมเฉพาะในเรื่องของวงเงินเท่านั้น อาจอ้างได้ว่าได้รับกา
             ร
ยกเว้นตามมาตรา ๒๕ เพราะแผนการลงทุนที่เสนอไว้เดิมนั้นเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น
หรือหากเป็นกรณีของการขยายโครงการไปจากเดิมโดยเป็นเพียงการต่ออายุสัญญาออกไป และ
การต่ออายุสัญญาดังกล่าวมีวงเงินลงทุนสําหรับช่วงเวลาที่ขอต่ออายุสัญญาไปนั้นไม่ถึง 9,000

รายละเอียดที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนดไว้ในมาตรา ๒ และ
สาระสําคัญอื่น ๆที่ที่ปรึกษาเห็นสมดวร และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งรายงานของที่ปรึกษาไปเพื่อใช้
'ประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๕ ด้วย

ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณ
             สมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

*มาตรา ๕ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาเสนอผลการ
พิจารณาและวิเคราะห์โครงการต่อส่วนราชการ ดังนี้

(๑) โครงการใหม่ ให้เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพิจารณา

(๒) โครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว ให้เสนอต่อกระทรวงการคลังพิจารณา

โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑), ข้างต้น

จ๑มาตรา ๒๒ เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แ
             ทนหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นประธาน ผู้แทน
กระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหนึ่งคน was
ผู้แทนจากหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน ผู้แทนฝ่ายเอกชนที่เข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดหนึ่งคน และผู้แทนอื่นซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นสมควร
แต่งตั้งอีกไม่เกินสามคน และรวมกันไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการประสานงานตามวรรคหนึ่ง และองค์ประชุมให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประสานงานกําหนด

มาตรา ๒๓ ให้คณะ
             กรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒๒ มีอํานาจและหน้าที่ดังนี้

(๑) ติดตามกํากับดูแลให้มีการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญา

(๒) รายงานผลการดําเนินงาน ความคีบหน้า ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ

ระยะเวลาที่จะต้องรายงานตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประสานงานกําหนด แต่
ต้องไม่เกินหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

ข้อผูกพันของสัญญาที่ลงนามไปแล้ว ให้ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการประสานงานทํารายงานเสนอ

ต่อรัฐ


             มนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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ล้านบาท ก็อาจกล่าวได้ว่ามิใช่เป็น “โครงการ   ทีอยู่ในข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

นี้ได้ แต่สําหรับกรณีนี้ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าการปรับแผนการลงทุนให้แตกต่างไปจากเดิมนั้น
เป็นการนําแผนการลงทุนเดิมในส่วนที่ได้เสนอไว้แต่ยังมิได้ดําเนินการ มาปรับปรุงเป็นแผนใหม่
เมื่อมีการเสนอขอต่ออายุสัญญาออกไปอีก o ปี โดยทําแผนการลงทุนขึ้นใหม่อีกแผนหนึ่งจาก
แผนการลงทุนเดิม แล้วนําแผนการลงทุนทั้ง ๒ แผนนี้ คือ แผนการปรับปรุงการลงทุนระยะ ๑-
๑๕ ปี เดิม (เงินลงทุน ๕,๕๕๐.๓๑๐ ล้
             านบาท) และแผนการลงทุนที่ขอต่อสัญญาปีที่ ๑๒อ-๒๒ อีก
๓ ปี มารวมเข้าด้วยกันเป็นแผนการลงทุนใหม่ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๓,๕๐๑.๐๒ ล้านบาท ซึ่งเป็น
การลงทุนเพิ่มขึ้นใหม่ถึง ๓@,๕๐๕.๐๒ ล้านบาท มากกว่าแผนการลงทุนเดิมกว่า ๑๐๐% ย่อมอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลและติดตามผลของคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓
และมาตรา ๒๕ ดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา ๒๕ ตอนท้ายที่กําหนดให้การ
ดําเนินงานของโครงการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ การพิจารณาการขอต่อ
สัญญาของโครงการออกไปอีก ๐ ปี จึงต้องดําเน
             ินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัตินี้ด้วย

บัญหาต่อไปที่จะต้องพิจารณามีว่า การขอต่อสัญญาจากสัญญาเดิมออกไปอีก ๐
ปี เป็น “โครงการ” ตามความหมายในพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕ ซึ่งเป็นการลงทุนในกิจการของรัฐและการ
ลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่ 9,000 ล้านบาทขึ้นไปหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า ใน
ครั้งแรกบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงประธานกรรมการ กสท.ขอ
ต่ออายุสัญญาเดิม ๑๕ ปี ออกไปอีก ๓ ปี โดยได้ประมาณการลงทุนในช่วง
              ๓ ปี ที่ขอต่อสัญญา
เป็นจํานวนเงิน๑,๓๒ .๒๓ ล้านบาท แล้วต่อมาบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน๒๕๓๕ ถึงผู้ว่าการ กสท.ชี้แจงว่า เงินลงทุนจํานวน ๑.๓๒๕.๒๓ ล้านบาท จะแบ่งการ
ลงทุนออกเป็น ๒ ช่วง คือเงินลงทุนจํานวน ๕๕๒.๑๓ ล้านบาท จะนําไปลงทุนในช่วงของสัญญา
เดิม(ปีที่ ๑๕) ส่วนการลงทุนในช่วงปีที่ ๑๒-๒๒ (ที่ขอต่อสัญญา) จะใช้เงินลงทุนเพียง
๓๕๑.๕๓ ล้านบาท อันจะทําให้เห็นว่าการขอต่อสัญญาออกไปอีก ๓ ปีจะมีการลงทุนไม่ถึง
9,000 ล้านบาท ไม่เข้าข่ายของคําว่า “โครงการ” ตามมาตรา ๕ ซึ่งเมื่อพิเคราะห์จากข้อเ
             ท็จจริง
ดังกล่าวนี้แล้วจะเห็นได้ว่า ความประสงค์ที่แท้จริงของบริษัท TAC ในการลงทุนและการขอต่อ
สัญญาอีก ๓ ปี คือ การลงทุนด้วยเงินจํานวน ๑๓๒๑.๒๓ ล้านบาท  ส่วนการที่แบ่งช่วงนําตัวเงิน
ไปลงทุนจริงๆ นั้น จะแบ่งออกไปอย่างไรก็เป็นเพียงวิธีการดําเนินงานในทางธุรกิจ หามี

ความสําคัญอย่างใดไม่ ความสําคัญของกรณีนี่อยู่ทีว่าการขอต่อสัญญาไปอีก ๓ ปี นั้นจะต้อง
ลงทุนเป็นเงินจํานวนเท่าใด เพราะโดยข้อเท็จจริงหากบริษัท TAC ไม่เสนอขอต่อสัญญาออกไป
An ๓ ปีแล้ว บริษัท TAC ก็คงไม่เสนอที่จะนําเงินอีก ๕๕๒.๑๓ ล้านบาท (ที่อ้
             างว่าจะนําไปลงทุน

จะมาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ                      ฯลฯ
“โครงการ” หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือ
ทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพย์สินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา

ฯลฯ                                      ฯลฯ
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             ในช่วงของสัญญาเดิม) ไปลงทุนในช่วงปีที่ ๑๕ ของสัญญาเดิม”  ซึ่งตามแผนการลงทุนเดิมช่วงปี
fi og บริษัท TAC ลงทุนเพียง ๒.๓๕ ล้านบาท  ดังนั้น กรณีนี้จึงต้องถือว่าการที่บริษัท TAC ขอ
ต่อสัญญาออกไปอีก ๓ ปี นั้น มีการประมาณการลงทุนไว้ ๑,๓๒ ๕.๒๓ aun (โดยไม่คํานึงว่า
ตัวเงินจริงๆ จะได้นําไปลงทุนในปีใด เพราะเป็นเพียงวิธีการในการดําเนินงานทางธุรกิจ) ด้วย
เหตุนี้ การที่บริษัท TAC ขอต่อสัญญาดังกล่าวจึงอยู่ในความหมายของคําว่า “โครงการ” ตาม
มาตรา ๕ การขอต่ออายุสัญญาเช่นนี้จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
             ให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

อนึ่ง ฝ่ายที่สองมีข้อสังเกตว่า การพิจารณาอนุญาตให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวงเงินลงทุน โดยยินยอมให้มีการปรับ
แผนการลงทุนในภายหลังได้นั้น เป็นกรณีที่จะต้องพิจารณาโดยรอบคอบและระมัดระวัง เพราะผู้
ขอเข้าร่วมลงทุนอาจจะเสนอวงเงินลงทุนต่าไว้ก่อนในครั้งแรกแล้วมาขอปรับปรุงแผนการลงทุนใน
ภายหลังให้สูงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินก
             ารในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ได้

ฝ่ายที่สาม เห็นว่า แม้ว่าโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง
nan. กับบริษัท TAC ซึ่งมีวงเงินทุนตามแผนการดํา เนินการที่ยอมรับกันในขั้นทําสัญญาเป็นเงิน
๕,๕๕๑.๑ ล้านบาท จะเป็นโครงการที่ได้มีการดําเนินการมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และได้รับการรับรอง
การดําเนินการที่แล้วมาว่าให้เป็นอันใช้ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามมาตรา we ก็ตาม A
หมายความแต่เพียงว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการไม
             ่ต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
โดยละเอียดตามประเด็นหัวข้อที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กําหนดต่อกระทรวงเจ้าสังกัดตามมาตรา ๒” หรือไม่ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาในกรณีที่โครงการมี
วงเงินหรือทรัพย์สินเกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ตามมาตรา ๓*“ หรือการเสนอให้กระทรวงเจ้าสังกัด
พิจารณาตามมาตรา ๕% เท่านั้น มิใช่หมายความว่าโครงการนั้นจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัตินี้เสียเลย เพราะบทบัญญัติมาตรา we ได้บัญญัติต่อไปว่า “...แต่การดําเนินการ
ในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้” เ
             มื่อโครงการนี้มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
การดําเนินการในขั้นตอนต่อไป เช่น การกํากับดูแลและติดตามผลและการแก้ไขปัญหาย่อมอยู่ใน
บังคับที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้นด้วย  สําหรับการเสนอปรับปรุงโครงการเดิมในส่วนที่ยังมิได้
ดําเนินการนั้น ในเมื่อมิใช่เป็นการปฏิบัติตามโครงการเดิม ก็จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

เดิมตามสัญญาเดิมไม่ได้ และข้อเสนอปรับปรุงโครงการในส่วนที่จะดําเนินการต่อไปดังกล่าว ทั้ง

*โปรดดูตารางเปรียบเทียบหน
             ้า ๑๐-๑๑ ของเอกสารการปรับแผนการลงทุน
โปรดดูเชิงอรรถที่ (o), ข้างต้น
๑๕โปรดดูเชิงอรรถที่ (๓),ข้างต้น
%โปรดดูเชิงอรรถที่ (๓), ข้างต้น
๑โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑), ข้างต้น
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             ๑๐

ในช่วงระยะเวลาเดิมและระยะเวลาใหม่ที่ขยายออกไปนั้น จึงเป็นการขอทําสัญญาใหม่ซึ่งถ้ามี
วงเงินลงทุนรวมกันทั้งหมดเกิน 9,000 ล้านบาท ก็ย่อมอยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่ในขั้นตอนแรก

ในกรณีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในครั้งแรกบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงประธานกรรมการ กสท.ขอต่ออายุสัญญาเดิม ๑๕ ปี ออกไปอีก wv ปี โดย
ได้ประมาณการลงทุนในช่วง ปี ที่ขอต่อสัญญาเป็นจํานวนเงิน ๑๓๒.๒๓ ล้านบาท แล้ว
ต่อมาบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงผู้ว่ากา
             ร กสท.ชี้แจงว่าเงิน
ลงทุนจํานวน ๑,๓๒@.๒๓ ล้านบาท จะแบ่งการลงทุนออกเป็น ๒ ช่วง คือเงินลงทุนจํานวน
๕๕๒.๑๓ ล้านบาท จะนําไปลงทุนในช่วงของสัญญาเดิม (ปีที่๑๕ ส่วนการลงทุนในช่วงปีที่ ๑อ-
๒๒ (ที่ขอต่อสัญญา) จะใช้เงินลงทุน ๕๑.๕๓ ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิเคราะห์จากข้อเท็จจริงดังกล่าว
นี้แล้วจะเห็นได้ว่า ความประสงค์ที่แท้จริงของบริษัท TAC ในการลงทุนและการขอต่อสัญญาอีก
๓ ปี คือ การลงทุนด้วยเงินจํานวน ๑,๓๒@.๒๓ ล้านบาท  ส่วนการจะแบ่งช่วงนําตัวเงินไปลงทุน
จริงๆ นั้น จะแบ่งออกไปอย่างไรก็เป็นเพียงวิธีการดําเนินงานในทา
             งธุรกิจ หามีความสําคัญอย่าง
ใดไม่ ความสําคัญของกรณีนี้อยู่ที่ว่าจะต้องลงทุนเพิ่มเติมเป็นเงินจํานวนเท่าใด เพราะโดย
a

danny wn TAC ไม่เสนอขอต่อสัญญาออกไปอีก ๓ ปีแล้ว บริษัท TAC ก็คงไม่เสนอ

ที่จะนําเงินอีก ๕๕๒.๑๓ ล้านบาท (ที่อ้างว่าจะนําไปลงทุนในช่วงของสัญญาเดิม) ไปลงทุนในช่วง
ปีที่ ๑๕ ของสัญญาเดิม (โปรดดูเอกสารการปรับแผนการลงทุนปีที่ ๑-๒๒ หน้า ๑๐ และหน้า
๑๑) ซึ่งตามแผนการลงทุนเดิมช่วงปีที่ ๑๕ บริษัท TAC จะลงทุนเพียง ๒.๓๕ ล้านบาท เท่านั้น
และต่อมาบริษัท TAC ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม wend ขอป
             รับปรุงแผนการลงทุนใหม่
อีกครั้งหนึ่งโดยแยกออกเป็น ๒ ช่วง โดยในช่วงสัญญาเดิม ๑๕ ปี จะมีการลงทุน ๑๒,๓๕๐.๒๒
ล้านบาท และ @๕๑.๕๐ ล้านบาท ในช่วง ๐ ปี ที่มีการขอต่อสัญญา รวมเป็นเงินจํานวน
๑๓.๕๒๑.ซ๒ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มกว่าเดิมมาก  ดังนั้น กรณีนี้จึงต้องถือว่าการที่บริษัท TAC ขอ
ปรับปรุงสัญญาเดิมและขอต่ออายุสัญญาออกไปอีก ปี ครั้งนี้จะมีการลงทุนเป็นเงิน
๑๓,๕9๑.๐๒ ล้านบาท (โดยไม่คํานึงว่าตัวเงินจริง ๆ จะได้นําไปลงทุนในปีใด เพราะเป็นเพียง
วิธีการในการดําเนินงานทางธุรกิจ)  ด้วยเหตุนี้ โครงการตามที่บริษัท TAC ข
             อปรับปรุงสัญญา
เดิมและขอต่ออายุสัญญาจึงอยู่ในความหมายของคําว่า “โครงการ” *“ ตามมาตรา ๕ การขอทํา
สัญญาเช่นนี้ (ขอต่ออายุสัญญาโดยปรับปรุงโครงการเดิมด้วย) จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

โดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) มีความเห็น
แตกต่างกันเป็น ๓ ฝ่าย และกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑ เห็นว่าเป็นปัญหาที่สําคัญและได้
ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานําปัญหานีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย

เพื่อพิจารณาตามระเบี
             ยบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการประชุมของกรรมการร่างกฎหมาย

๑๕โปรดดูเชิงอรรถที่ (ol), ข้างต้น
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             ๑๑

พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ om (๒)*“ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่
กรรมการร่างกฎหมายเพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าว

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) ได้พิจารณา
ปัญหาดังกล่าวโดยได้ฟังคําชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้แทน กสท. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) ผู้แทนกระทรวงคมนาคม (สํานักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทนตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว เห็นว่า  ขั้นตอนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ขั้นการเสนอโคร
             งการ
ขั้นการดําเนินโครงการ และขั้นการกํากับดูแลและติดตามผลแต่โดยที่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ โครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลดูล่าระหว่าง กสท.กับบริษัท TAC นี้ ได้มีการ
ดําเนินการในขั้นการเสนอโครงการและขั้นการดําเนินโครงการไปแล้ว คงเหลือเพียงขั้นการกํากับ
ดูแลและติดตามผลเท่านั้นและโดยที่ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้บัญญัติว่า “โครงการ

ใดที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการซึ่งได้กระทําไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี่ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดําเนินการในขั้นต
             อนต่อไปให้ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี” ดังนัน การดําเนินการในขั้นต่อไปสําหรับโครงการนี้รวมทั้งการดําเนินงานของ
บริษัท TAC ในกรณีที่ กสท.พิจารณาเห็นสมควรขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปเกิน ๑๕ ปี จึง
คงมีแต่เพียงการดําเนินการตามขั้นตอนการกํากับดูแลและติดตามผลและเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ ที่จะติดตามดูแลการดําเนินงานตามโครงการให้
เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา และรายงานความเห็นของตนเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ความ
คืบหน้า dam และแนวทางแก้ไขต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบตามมาตรา ๒๓"*

(ล
             งชือ) ม. ตันเต็มทรัพย์
(นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)
รองเลขาธิการฯ

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๓๒

๑ะข้อ om เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่กรรมการร่าง
กฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้
ฯลฯ                      ฯลฯ
(๒) เมื่อกรรมการร่างกฎหมายคณะใดคณะหนึ่งเห็นว่า มีปัญหาสําคัญที่ควรวินิจฉัยโดยที่
ประชุมใหญ่
๒๐โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑๑),ข้างต้น
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